



ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 27 /2543

เรื่อง การใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

ด้วยในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีผลให้สถาบันการเงินต้องพัฒนาตนเอง โดยการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาการประกอบธุรกิจและการให้บริการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันในตลาดโลก ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สถาบันการเงินนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจ และการให้บริการ เพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจและช่วยลดต้นทุนในการให้บริการ เนื่องจากเป็นเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถโยงใยได้ทั่วโลกโดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้ มีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงที่ไม่สูงมากนัก

เพื่อให้สามารถกำกับและควบคุมการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ เรื่อง การใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศกระทรวง การคลังในเรื่องเดียวกัน สำหรับกรณีของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทย ในการพิจารณาอนุญาตในกรณีของบริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ โดยได้ลงประกาศพร้อมกันในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 117 ตอนพิเศษ 11 ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับที่กล่าวสรุปได้ดังนี้

1. การใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของกิจการในลักษณะของการโฆษณาหรือเผยแพร่ธุรกิจที่ให้บริการทั้งเป็นการทั่วไป หรือลูกค้ารายหนึ่งรายใดจะอนุญาตให้กระทำ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

2. การใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ในการทำธุรกรรมหรือนิติกรรมใด ๆ รวมทั้ง การโอนเงินหรือรับโอนเงินหรือการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมหรือ นิติกรรมนั้น ๆ จะต้องได้รับอนุญาตจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ยื่นคำขออนุญาต
ตามแบบที่กำหนด มาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนดำเนินการ

อนึ่ง ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ต้องพร้อมที่จะอธิบาย หรือชี้แจง
เพิ่มเติมและปฏิบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

10 กุมภาพันธ์ 2543